

Số: 134/TB-UBND

Lục Nam, ngày 26 tháng 6 năm 2019

THÔNG BÁO

Kết luận phiên họp UBND huyện tháng 6 năm 2019

Ngày 17/6/2019, UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2019, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp. UBND huyện đã thảo luận và thống nhất các nội dung sau:

1. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và sự chỉ đạo, điều hành của UBND huyện 06 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng cuối năm 2019

UBND huyện đã thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội và sự chỉ đạo, điều hành của UBND huyện 06 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng cuối năm 2019 và thống nhất đánh giá:

Sáu tháng đầu năm 2019, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội bên cạnh những thuận lợi còn gặp nhiều khó khăn; song với sự tập trung trong lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; sự hỗ trợ, giúp đỡ của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, các Sở, Ban, ngành của tỉnh; sự nỗ lực cố gắng của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, nền kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục duy trì được sự phát triển; đời sống nhân dân được cải thiện; tình hình chung trên địa bàn ổn định. Có 10/15 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đạt từ 50%KH trở lên (*một số chỉ tiêu đạt cao như tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân 98,99%...*); công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được tăng cường, số vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng, đất đai, khoáng sản, phạm pháp hình sự, tai nạn giao thông đều giảm so với cùng kỳ. Lĩnh vực thương mại, dịch vụ, thu hút đầu tư, hoạt động tín dụng tiếp tục phát triển; công tác GPMB các dự án đầu tư trên địa bàn được tập trung chỉ đạo, hoàn thành GPMB các dự án: Đường vào Đền Thần Nông, tuyến đường trục khu dân cư thôn Chăm, thị trấn Đồi Ngô giai đoạn 1... Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều khởi sắc; chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn đạt kết quả khá, số học sinh đạt giải cấp tỉnh, cấp quốc gia tăng 119 giải so với cùng kỳ. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đảm bảo an toàn thực phẩm được thực hiện tốt; các chính sách người có công và an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; tỷ lệ người dân tham gia BHYT vượt chỉ tiêu KH tỉnh giao; công tác quảng bá, phát triển du lịch được quan tâm, lượng khách đến thăm quan các điểm du lịch của huyện tăng trên 5.000 lượt người so với cùng kỳ. Công tác quốc phòng, an ninh được đảm bảo, tình hình chung được kiểm soát chặt chẽ, không để phức tạp kéo dài phát sinh thành điểm nóng; công tác giải quyết đơn thư, KNTC được tập trung

chỉ đạo thực hiện, số lượt công dân đến phản ánh, số vụ việc và đơn thư tiếp nhận đều giảm so với cùng kỳ, các vụ việc phức tạp, kéo dài đều được Chủ tịch và các PCT UBND huyện tập trung cao chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và cơ sở giải quyết. Công tác xây dựng chính quyền; cải cách hành chính tiếp tục được tập trung chỉ đạo; thực hiện việc sắp xếp bộ máy, sáp nhập đơn vị hành chính, sáp nhập thôn, tổ dân phố, bố trí cán bộ không chuyên trách cấp xã được thực hiện kịp thời, đảm bảo dân chủ, đúng quy định của pháp luật...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được còn một số tồn tại, hạn chế như: Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội kết quả đạt thấp so với cùng kỳ; các dự án đầu tư công, dự án được chấp thuận đầu tư còn chậm triển khai thực hiện; kết quả cứng hóa đường GTNT đạt thấp; tình hình vi phạm pháp luật về Lâm luật, đất đai, môi trường và khoáng sản còn diễn ra; kết quả thực hiện các chỉ tiêu ngành tài nguyên- môi trường đạt thấp, nhất là việc cấp đổi GCN QSD đất sau đo đạc bản đồ địa chính và sau khi thực hiện dồn điền, đổi thửa; việc bố trí các điểm thu gom, xử lý rác thải của thôn, xã thực hiện chưa tốt; công tác quảng bá, giới thiệu, phát triển giá trị nhãn hiệu hàng hóa đối với các sản phẩm của huyện chưa tốt; công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi tại một số xã còn lúng túng, dịch đã bùng phát trên toàn huyện; tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới còn chậm, đặc biệt tại các xã, thôn về đích năm 2019; công tác quản lý nhà nước về hành nghề y dược tư nhân chưa được kiểm soát chặt chẽ, tiến độ thực hiện điều tra, khám, lập hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử cho người dân còn chậm; tỷ số giới tính khi sinh ở một số địa phương còn cao. Công tác tuyên truyền chấp hành luật lao động đối với người lao động tại nước ngoài hết thời gian hợp đồng hiệu quả chưa cao, số lao động bỏ trốn sau khi hết thời hạn theo hợp đồng lao động còn lớn; số lượng lao động tham gia đào tạo nghề đạt thấp; tình hình an ninh nông thôn còn tiềm ẩn phức tạp; tiến độ giải quyết đơn thư KNTC còn chậm, chất lượng giải quyết chưa cao, còn bị cấp trên hủy, cải sửa; công tác cải cách hành chính ở một số lĩnh vực chưa đáp ứng yêu cầu...

Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2019; ngoài các nhiệm vụ nêu trong báo cáo, yêu cầu các đồng chí thành viên UBND huyện, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn cần thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

(1) Các đồng chí thành viên UBND huyện, các cơ quan, đơn vị tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm, gương mẫu, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của người lãnh đạo quản lý, tăng cường công tác phối hợp để hoàn thành tốt nhiệm vụ của từng ngành cũng như nhiệm vụ chung của UBND huyện. Chủ động tham mưu, đề xuất UBND huyện trong việc thực hiện nhiệm vụ tránh để cấp trên đôn đốc, nhắc nhở mới triển khai thực hiện.

(2) Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tổ chức rà soát lại toàn bộ các chỉ tiêu, nhiệm vụ của đơn vị, đặc biệt là những chỉ tiêu đến nay còn đạt thấp để xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và phải hoàn thành vào cuối năm; tập trung vào các lĩnh vực: Giải quyết đơn thư, KNTC, đầu tư xây dựng cơ bản, tài nguyên môi trường, thu ngân sách, an toàn giao thông, cải cách hành chính... Tăng cường công tác nhận định, dự tính, dự báo các vấn đề thuộc lĩnh vực ngành, quản lý, đề xây dựng phương án, đề xuất các giải pháp thực hiện có hiệu quả. Các lĩnh vực không hoàn thành kế hoạch mà bị Chủ tịch UBND tỉnh trừ điểm đánh giá cuối năm đối với Chủ tịch UBND huyện, thì Chủ tịch UBND huyện sẽ trừ điểm các cơ quan, đơn vị.

(3) Giao phòng Nông nghiệp và PTNT tăng cường kiểm tra, đôn đốc trong thực hiện xây dựng nông thôn mới, đặc biệt tại các xã, thôn về đích; xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, từng lĩnh vực để hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho các xã trong quá trình thực hiện. Tham mưu UBND huyện, Ban chỉ huy PCTT-TKCN huyện tổ chức kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Phương án, kế hoạch phòng chống thiên tai – TKCN năm 2019 của các đơn vị, thực hiện tốt công tác trực ban theo quy định. Phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng quan tâm phát triển, nâng cao giá trị nhãn hiệu hàng hóa tập thể đối với các sản phẩm của huyện đã xây dựng; tập trung vào việc xây dựng nhãn mác, bao bì, quảng bá giới thiệu sản phẩm; các nội dung thực hiện phải đảm bảo hiệu quả để nâng cao giá trị sản phẩm, được người dân tin dùng. Hướng dẫn thành lập HTX, hoàn thành xây dựng nhãn hiệu hàng hóa tập thể đối với sản phẩm dê Lục Nam và Nhãn Lục Sơn trong năm 2019. Phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT, UBND các xã, thị trấn rà soát số lượng các cơ sở chăn nuôi đặc biệt là các trang trại chăn nuôi quy mô lớn bị thiệt hại do bệnh dịch tả lợn Châu Phi để Ngân hàng xem xét, có phương án dẫn nợ cho các hộ.

(4) Giao Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng hướng dẫn xã Lan Mẫu về hồ sơ, thủ tục đầu tư để thực hiện xây dựng trường mầm non Lan Mẫu.

(5) Giao Phó chủ tịch TT UBND Huyện Nguyễn Đức Toàn tổ chức làm việc với các cơ quan, UBND xã Lan Mẫu về các nội dung triển khai xây dựng trường mầm non, xem xét mời các ngành của tỉnh liên quan đến những nội dung còn vướng mắc trong phê duyệt thủ tục đầu tư.

(6) Giao Công an huyện thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, tăng cường kiểm tra, xử lý, trấn áp tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về ATGT.

(7) Giao Thanh tra huyện tăng cường đôn đốc các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện giải quyết đơn thư, KNTC, yêu cầu phải báo cáo đầy đủ, đúng tiến độ về kết quả giải quyết các vụ việc.

Giao Văn phòng HĐND & UBND huyện chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu chính sửa báo cáo theo hướng đảm bảo đầy đủ, rõ ràng, ngắn gọn, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, bổ sung một số bảng biểu kèm theo. Báo cáo được chỉnh sửa, hoàn thiện trình phiên họp Ban thường vụ Huyện ủy, Ban chấp hành Đảng bộ huyện và trình HĐND huyện theo quy định.

2. Báo cáo Kết quả công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2019; nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2019

UBND huyện đã thảo luận và cơ bản nhất trí với báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2019; nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2019. Giao Công an huyện chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu chỉnh sửa báo cáo để trình phiên họp Ban thường vụ Huyện uỷ, Ban chấp hành Đảng bộ huyện và trình HĐND huyện theo quy định.

3. Báo cáo kết quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, KNTC 06 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019 và báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 06 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019

UBND huyện đã thảo luận và cơ bản nhất trí với báo cáo kết quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, KNTC 06 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019 và báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 06 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019. Giao Thanh tra huyện chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu chỉnh sửa theo hướng: Rà soát lại toàn bộ số liệu cho khớp giữa các báo cáo. Báo cáo được chỉnh sửa, hoàn thiện trình phiên HĐND huyện theo quy định.

4. Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018

UBND huyện đã thảo luận và cơ bản nhất trí với báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018. Giao Phòng Tài chính- KH huyện chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu rà soát lại toàn bộ số liệu theo quy định.

Báo cáo được chỉnh sửa, hoàn thiện xin ý kiến PCT UBND Giáp Văn Ôn trước khi trình phiên họp Ban thường vụ Huyện uỷ, Ban chấp hành Đảng bộ huyện và trình HĐND huyện theo quy định.

5. Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, biện pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2019

UBND huyện đã thảo luận và cơ bản nhất trí với báo cáo thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, biện pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2019. Giao Phòng Tài chính- KH huyện chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu chỉnh sửa báo cáo theo hướng: Rà soát lại toàn bộ số liệu; đánh giá rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân từ đó đề ra các giải pháp tăng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện. Báo cáo được chỉnh sửa, hoàn thiện, xin ý kiến PCT UBND huyện Giáp Văn Ôn trước khi trình phiên họp Ban thường vụ Huyện uỷ, Ban chấp hành Đảng bộ huyện và trình HĐND huyện theo quy định.

6. Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn huyện 06 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 06 tháng cuối năm 2019

Giao Phòng Tài chính- KH huyện chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, đánh giá kết quả cụ thể của từng dự án, từng nguồn vốn; chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, từ đó đề ra các giải pháp để thực hiện từ nay tới cuối năm 2019. Báo cáo được chỉnh sửa, hoàn thiện trình phiên họp Ban thường vụ Huyện uỷ theo quy định.

7. Tờ trình sửa đổi, bổ sung hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

Giao Phòng Tài chính- KH huyện chủ trì tiếp thu ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp, xem xét điều chỉnh giảm mức hỗ trợ đối với các trường hợp hỏa táng. Kết quả chỉnh sửa xin ý kiến Chủ tịch và các PCT UBND huyện trước khi trình phiên họp Ban thường vụ Huyện uỷ, Ban chấp hành Đảng bộ huyện và trình HĐND huyện theo quy định.

Trên đây là kết luận phiên họp UBND huyện tháng 6 năm 2019; thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện thông báo tới các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn biết để tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận: Dume

- Lưu: VT.

Bản điện tử:

- TT. Huyện ủy, HĐND huyện;
- Các thành viên UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lãnh đạo VP, CVVP.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Tiến Dũng